

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – มร.นม.)



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๔๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ผศ.รุจิรา อุปวานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗)

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – มร.นม. และได้ให้แนวทางในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนว่า โรงเรียนสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้โดยตรงที่ อพ.สธ. ในแผนแม่บทฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ อบต./เทศบาลตำบล เข้ามาร่วมทำงานสนองพระราชดำริ โดยมีมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเป็นที่เลี้ยง ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีบาง อบต. ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริเรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าร่วมทำงานสนองพระราชดำริในเรื่อง “การจัดทำโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล โดย อพ.สธ. สนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น” ทั้งนี้ อพ.สธ. มีใบงาน ๙ ใบงานและมีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. โดยทางมหาวิทยาลัยสามารถทำหนังสือขอเข้ามารับการอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน

ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แนะนำมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้กล่าวสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ. ในปีที่ผ่านมา คือ ๑) การประชุมสัคนานาชาติ ๒๐๑๓ (World Teak Conference 2013) ๒) โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์” และ ๓) งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก”

นอกจากนี้ได้กล่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของ อพ.สธ. ดังนี้

* การประชุมวิชาการ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน” จัดขึ้นในปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

* การประชุมวิชาการ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จัดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จ.สระบุรี)

* การประชุมวิชาการ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ประมวลภาพ



คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในที่ประชุม



เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.



ผู้ช่วยผู้ประสานงานและเลขานุการ

